

ly hoang

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cụi tuấn vui vẻ - bình an. HXLy.

THÁNH CA TIN MẪNG - Chúa Nhật 17 Tháng 10 Ng Niên – B

Chúa Giêsu th 10 ng xót dân chúng vì đã ba ngày tr 1 h đi theo Ngài mà không có 1 y m t h t c m b vào b 1 ng. Ngài bi t mình s gi i quy t nh th 1 nào. Có ông đ 1 ngh 1 : Thôi hãy gi i tán m i ng 1 i m i đ 1 ng đ 1 h t lo 1 y. Có ông đ 1 a ra m t gi i pháp không th 1 th c hi n đ 1 c: đ 1 u có đ 1 n 200 đ 1 ng b c cũng không mua đ 1 th c 1n. Có ông đ 1 a ra gi i pháp t 1 ng nh 1 vô lý: 1 đ 1y ch 1 có 5 chi c bánh và 2 con cá làm sao nuôi đ 1 đám đông.

Quan đ 1 n Tin M 1 ng v 1a nghe, chúng ta th 1 y em nh 1 mà Philippê gi i thi u đã nh 1 ng cho Chúa Giêsu 5 chi c bánh và 2 con cá, đ 1 r 1 i t 1 chút 1 ng th c khiêm t 1 n này, Chúa Giêsu đã làm phép 1 nuôi s 1 ng m t đám đông c 1 ngàn ng 1 i n 1 i hoang đ 1 a. Chúng ta ca ng 1 i thái đ 1 c 1 a em nh 1 vì đó là thái đ 1 chia s 1, th 1 m tình bác ái và yêu th 1 ng, b 1 i vì n 1 u em nh 1 y vì ích k 1, bo bo g 1 1 y kh 1 u ph 1 n c 1 a mình, thì ch 1 a ch 1 c là phép 1 đã x 1 y ra.

T 1 ý t 1 ng này, chúng ta đi vào bí tích Thánh Th 1. Chúng ta có th 1 nói bí tích Thánh Th 1 chính là bí tích c 1 a s 1 chia s 1, chính là bí tích c 1 a tình bác ái yêu th 1 ng. Th c v 1 y, khi 1 p bí tích Thánh Th 1, Chúa Giêsu đã phán v 1 i các môn đ 1 : Các con hãy c 1 m 1 y mà 1n, vì này là mình Th 1 y. Các con hãy c 1 m 1 y mà u 1 ng, vì này là chén máu Th 1 y. Nh 1 v 1 y khi lên r 1 c 1 1, chúng ta cùng chia s 1 m t c 1 a 1n thiêng liêng nuôi s 1 ng linh h 1 n, đó là Mình và Máu Thánh Đ 1 c Kitô. Hay nh 1 1 i thánh Phaolô đã vi t: Chúng ta tuy nhi u nh 1 ng cùng chia s 1 m t t 1 m bánh và tr 1 nên m t thân th 1 Đ 1 c Kitô.

Hãy c 1 ng tác v 1 i 1 n Chúa.

Thánh Augustinô đã nói: Khi t 1 o đ 1 ng nên chúng ta, Chúa không c 1 n h 1 i ý ki 1 n chúng ta, nh 1 ng đ 1 c 1 u đ 1 chúng ta, Ngài c 1 n chúng ta đ 1 ng ý và c 1 ng tác v 1 i Ngài, b 1 i vì Ngài s 1 không th 1 c 1 u đ 1 nh 1 ng ai không mu 1 n. Và nh 1 th 1, s 1 c 1 ng tác c 1 a chúng ta đ 1 ng nh 1 là m t đ 1 u ki 1 n c 1 n thi t luôn đòi bu 1 c m i ng 1 i.

H 1 n chúng ta còn nh 1, trong hoang đ 1 a, ma qu 1 đã cám đ 1 Chúa Giêsu: Hãy làm cho nh 1 ng hòn đá này tr 1 nên bánh mà 1n. Th 1 nh 1 ng qua đ 1 n Tin M 1 ng sáng hôm nay, Chúa Giêsu đã không hành đ 1 ng nh 1 v 1 y. Ngài đã làm phép 1 t 1 năm chi c bánh và hai con cá c 1 a m t em nh 1, hay nói đúng h 1 n t 1 m t kh 1 u ph 1 n khiêm t 1 n mà m t bà m 1 khôn ngoan và đ 1 y tình th 1 ng đã đ 1 t vào tay em, tr 1 c khi em lên đ 1 ng. S 1 góp ph 1 n c 1 a em tuy nh 1 bé nh 1 ng Chúa đã làm cho tr 1 nên to 1 n, kh 1 dĩ hàng ngàn ng 1 i đ 1 c no đ 1 gi 1 a m t n 1 i hoang v 1 ng. Đó

cũng là cách thức Chúa thánh ng làm trong dòng lịch s.

Nhìn vào lịch s Giáo Hội, chúng ta cũng nhận thấy biết bao nhiêu khổ tị lị, biết bao nhiêu khổ tị m thánh ng, nhưng môt khi quay trở v cùng Chúa và nhận là cng tác tích cợc vớ Chúa, đã làm nên những viợc trở ng đợi và kợi đợi u.

Rất có thể phần cng tác cợa chúng ta thì nhỏ bé và tị m thánh ng, nhưng đợi tác đợng cợa Chúa, nó sẽ trở nên to lớn và có môt giá trị đáng kợ đợi môt Chúa. Môt giợ t nợc lã, thì chợ ng có gì đáng kợ, nhưng nợ u giợ t nợc lã ợ đợc hoà tan trong chén rợ u, và sau lợi truyợ n phép cợa vợ linh mợc, cũng sẽ trở nên máu thánh Đợc Kitô.

Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này đợc thể hiợn rõ nhất và cợ thể nhất nợi con ngợi Đợc Giêsu. Thế nên, đợn trong thế trở n Đợc Giêsu vợa rao giợ ng Nợc Trợi, vợa làm nhiều phép lợ chợa mợi thế tợ bợ nh cho dân chúng. Không những Ngài quan tâm đợn phần rợi nhân loợi mà Ngài còn quan tâm đợn thân xác con ngợi. Ngài đem lợi ợn cợ đợ cho cợ hợ n lợn xác. Và hôm nay Ngài làm phép lợ đợ cho dân chúng ăn no nê. Ngài đã cho các môn đợ cợ ng tác trong phần cợa mình đợ có phép lợ xợ y ra.

Con ngợi cợ n sẽ ng liên đợi trong tình thánh ng. Tợ phép lợ này, Thánh Gioan trình bày cho chúng ta biết các môn đợ thấy trở đợ chiợ u và ngợi ta môt mợi rợi, các ông cũng có lòng thánh ng nhưng chợ mợc "tợ nghiợp" hợ nên thợa vớ Chúa: "Xin Thợy giợi tán dân chúng đợ hợ vào các làng mợc mua thợc ăn". Đó là thợ yêu thánh ng bình thánh ng. Nợu chợ đợ ng lợi ợ đó thôi thì chợa đợ, vì thế, Chúa Giêsu muợ n các môn đợ đi xa hợ n, thợ hiợn tình thánh ng bợ ng viợc làm cợ thợ, liên đợi với tha nhân trong đó có phần cợa các ông đóng gợp tích cợc, có phần các ông cợ ng tác "các con hãy cho hợ ăn".

Tuợ n nợy, Ngày Thợ Giợi Ông Bà Và Ngợi Cao Tuợi

"Tợ t cợ là hợ ng ân", đó là niềm tin và hi vợ ng cợa mợi Kitô hợ u khi lợ hành trên trở n gian. Niợ m tin và hi vợ ng đợa vào tình yêu và quyợ n năng cợa Chúa Kitô, Đợ ng đã trở i qua cuợc đợi trở n thế vớ sinh lã bợ nh tợ, vớ những thành công và thợ t bợi, vớ vinh nhợc và sợ ng khợ ... đợ đợ t tợi cuợc sợ ng sung mãn hợ nh phúc vĩnh hợ ng. Tợ t cợ là hợ ng ân vì Thiên Chúa có ý đợ nh nhợ vợy cho mợi ngợi. Đợc làm giáo hoàng, làm hợ ng y, làm giám mợc, linh mợc, tu sĩ, giáo dân vớ những thành tích nợi tiợ ng cũng nhợ những thiợ u sót yợ u đợi, rợi đợc sợ ng tợi tuợi thợ, đợc bợc vào tiợ n trình lão hóa, bợ nh tợ t, và kợ t thúc bợ ng cái chợ t ... Tợ t cợ là hợ ng ân.

Tợ t cợ nợm trong sợ quan phòng cợa Thiên Chúa. Quan phòng có nghĩa là Ngài tợo đợ ng, sợ p xợ p mợi sợ không đợc hoàn chợ nh ngay tợ đợ u nhưng hãy còn ợ trong tình trở ng phợi biợ n hóa và tiợ n hóa đợn đợn cho tợi mợc hoàn chợ nh toàn vợ n sau cùng; do đó mà có các sợ đợ, sợ ác, sợ xợ u, cợ vợ thợ lý lợn luân lý có thợ xợ y ra trong quá trình đang biợ n hóa đó. Thiên Chúa lợi còn có thợ tợ những sợ đợ, sợ xợ u, sợ ác đó mà rút ra những sợ tợ t sợ lạnh. Chính Thiên Chúa có thợ "làm cho mợi sợ đợ u sinh ích cho những ai yêu mợn Ngợi". (Rm 8,28). Tuợi thợ là hợ ng ân là nhợ thợ đó.

Lợy Chúa, con cợm tợ Chúa cho con đợc an ợi qua sợ hiợn đợn cợa Chúa:

Ngày cỜ trong khi cô đỜ n lỜ loi, Chúa là hy vỜ ng và là niỜ m tin tỜ ng cỜ a con;
Chúa là đá tỜ ng và thành trì cỜ a con tỜ thỜ i niên thiỜ u!
Con cỜ m tỜ Chúa đã ban cho con mỜ t gia đỜnh, và đã ban phúc cho con đỜ c sỜ ng lâu dài.
Con cỜ m tỜ Chúa vỜ nhỜ ng phút giây vui mỜ ng và khó khăn, vỜ nhỜ ng giỜ c mỜ đã thành sỜ thỜ t
trong cuỜ c sỜ ng cỜ a con, và vỜ nhỜ ng gì vỜ n đang còn phía trỜ c.
Con cỜ m n Chúa vỜ thỜ i gian này khi Chúa mỜ i gỜ i con tiỜ p tỜ c mang lỜ i hoa trái.

LỜ y Chúa xin ban thêm đỜ c tin cho con; xin biỜ n con thành khí cỜ bình an cỜ a Chúa;
xin đỜ y con đón nhỜ n nhỜ ng ngỜ i đau khỜ hỜ n con; xin đỜ y con đỜ ng bao giỜ thỜ i cỜ mỜ và
đỜ y con tỜ ng thuỜ t nhỜ ng đỜ u kỜ đỜ u cỜ a Chúa cho các thỜ hỜ trỜ .
Xin bỜ o vỜ và hỜ ng đỜ n ĐỜ c Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo hỜ i, đỜ ánh sáng Tin MỜ ng có thỜ
chiỜ u rỜ i đỜ n tỜ n cùng trái đỜ t.
LỜ y Chúa, xin sai Thánh ThỜ n Chúa đỜ n canh tân thỜ giỜ i, đỜ cỜ n bão đỜ i đỜ ch đỜ c đỜ u êm,
đỜ ngỜ i nghèo đỜ c an ò i và chiỜ n tranh chỜ m đỜ t.
**Xin nâng đỜ con khi yỜ u đỜ i và giúp con sỜ ng tràn đỜ y mỜ i giây phút Chúa ban cho con,
vỜ i xác tín rỜ ng Chúa ò vỜ i con mỜ i ngày cho đỜ n tỜ n thỜ . Amen**

***" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."***
